

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 58./CNCM-CNAT  
V/v đảm bảo cung cấp  
nước an toàn, liên tục  
phục vụ nhân dân

Cà Mau, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn  
thành phố Cà Mau và các huyện.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty) là doanh nghiệp nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an toàn an ninh nguồn nước, phục vụ đời sống, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân trong vùng phục vụ của Công ty.

Thời gian qua, với tốc độ phát triển đô thị, nhu cầu sử dụng nước của nhân dân ngày càng tăng cao, bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, nắng nóng gay gắt, nguồn nước ngầm tại các giếng khoan ngày càng sụt giảm nghiêm trọng, nhưng quỹ đất dành cho công trình khai thác, xử lý và cung cấp nước thì đang đề xuất bổ sung quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nên Công ty rất khó khăn trong việc lập kế hoạch đầu tư các công trình khai thác để bổ sung nguồn nước. Do đó, vào giờ cao điểm hoặc những ngày lễ, tết, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng đột biến, tại một số khu vực ở cuối nguồn (nằm cách xa trạm bơm cấp nước), xảy ra tình trạng nước yếu cục bộ trong thời gian ngắn.

Hiện nay, theo phản ánh của người dân là có một số đối tượng lợi dụng tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài, tung tin giả mạo trong nhân dân là: “*Công ty Cấp nước sẽ ngưng cung cấp nước trong 3-4 ngày liên tục*” gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống của người dân và đồng thời, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh, uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. ***Vấn đề này, Công ty khẳng định đây là thông tin giả mạo, sai sự thật.***

Công ty rất mong chính quyền địa phương các cấp, cơ quan đoàn thể, phối hợp hỗ trợ Công ty cùng tuyên truyền rộng rãi để nhân dân được biết, đồng thời cần có biện pháp xử phạt, chế tài thật nghiêm khi phát hiện đối tượng tung tin giả mạo nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- UBND các xã, phường, thị trấn (p/h);
- Chủ tịch HĐQT (báo cáo);
- BKS, BĐH;
- Lưu: VT, P.TCNS, P. CNAT, ioff.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Phước Tài**